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Minnisblað, 4 desember 2019 
 

Til: Sigríðar Kristinsdóttur   
Afrit: Rósu Steingrímsdóttur, 
Frá: Guðmundi Sverrissyni 
Dags.:  04.12.2019 
Málsnúmer:  
Efni:  Fyrirspurn vegna fasteignagjalda 

 
Fyrirspurn vegna fasteignagjalda 

1) Hvaða forsendur og útreikningar liggja að baki þeirri fullyrðingu að "hækkanir séu almennt á bilinu 
0,1% - 3,5%" 

2) Hver er meðalbreytingin í einbýli og fjölbýli - skipt eftir matshverfum 
3) Hversu hátt hlutfall íbúðareigna hækka um meira en 2,5% - skipt eftir fjölbýlum og sérbýlum. 

 

 
Svar: 
 

1. Teknar voru stikkprufur úr álagningarkerfinu þar sem fasteignir úr öllum hverfum og tegundum 
íbúðarhúsnæðis var skoðaðar og var niðurstaðan 0,1%-3,5% hækkun.   

2. Ekki er búið að vinna upphafsálagningu fyrir árið 2020, einungis áætlunarálagningu.  Ekki eru gögn til 
staðar til að vinna þessar upplýsingar.  

3. Sjá svar 2.  
 

Guðmundur Sverrisson 04.12.2019 

 

 


